

คุณเกิดมาทำไม?

มีจุดมุ่งหมายเพื่อชีวิตมนุษย์หรือไม่? ชีวิตมีความหมายที่แท้จริงที่คุณไม่เคยตระหนักถึงหรือไม่?
คุณต้องรู้!

มนุษย์ถูกสร้างขึ้นและวางไว้บนโลกนี้โดยพระผู้สร้างที่ชาญฉลาดและยิ่งใหญ่อำนาจเพื่อจุดประสงค์ที่แน่นอนหรือไม่? และถ้าเป็นเช่นนั้นจุดประสงค์นั้นคืออะไรและเหตุใดมนุษย์จึงไม่รู้เรื่องนี้?

หรือในทางกลับกันชีวิตมนุษย์ได้พัฒนาขึ้นในช่วงหลายล้านปีจากสัตว์สายพันธุ์ที่ต่ำกว่าโดยกระบวนการวิวัฒนาการ?

มนุษย์เราถูกสร้างขึ้นและมีรูปร่างตามที่เรามีสาเหตุตามธรรมชาติและพลังที่อาศัยอยู่อย่างแท้จริงหรือไม่?

นี่คือความเป็นไปได้สองประการของต้นกำเนิด

ปัจจุบันทฤษฎีวิวัฒนาการได้รับการยอมรับเกือบสากลในระดับการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

กระนั้นนักชีววิทยาและผู้เสนอหลักคำสอนเกี่ยวกับวิวัฒนาการก็ไม่ได้แสดงจุดประสงค์ที่แน่นอนใด ๆ สำหรับการปรากฏตัวของครอบครัวมนุษย์บนโลกนี้

พวกเขาไม่ได้บอกเราว่าทำไมมนุษย์ถึงเป็นอย่างที่เขาเป็น -

มีพลังทางปัญญาและการผลิตที่ขอดีเยี่ยมขนาดนี้เขาสามารถบินไปดวงจันทร์และกลับมาอย่างปลอดภัยได้ - แต่ในขณะที่เขากลับมาเหมือนเดิมที่ก่อนหน้านี้จะเกิดการโจมตีของปัญหาความทุกข์และความชั่วร้ายของโลกนี้ สำหรับเรื่องนั้นไม่มีศาสนาใดแสดงให้เห็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในชีวิตของเขา

ทันใดนั้นเราก็จำเป็นต้องพบคำตอบ

ทันใดนั้นปัญหาอันดับหนึ่งของมนุษยชาติก็กลายเป็นคำถามของการอยู่รอด

และเวลาที่หมดลงอย่างรวดเร็วสำหรับเรา

ทั้งนักชีววิทยาวิวัฒนาการหรือศาสนาของโลกยังไม่ได้ให้คำอธิบายใด ๆ พวกเขาไม่เสนอวิธีแก้ปัญหามาก่อน พวกเขาไม่ให้ความหวังกับเรา!

คำถามของการอยู่รอด

ตอนนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวนี้:

ชาติใดชาติหนึ่งในหลายชาติอาจระโจน โลกนี้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สามนิวเคลียร์ที่สามารถลบล้างชีวิตมนุษย์ทั้งหมดให้หมดไปจากโลก!

มนุษย์ก้าวหน้าไปถึงจุดที่เขากำลังจะทำลายตัวเองหรือไม่? นั่นคือจุดสิ้นสุดของสายวิวัฒนาการหรือไม่? นั่นเป็นลักษณะที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังจะจัดการกับความตายของทุกศาสนาในโลกหรือไม่?

เป็นไปได้หรือไม่ที่อาจมีแหล่งที่มาที่สามารถให้แสงสว่างใหม่ที่ไม่มีที่รู้จักเกี่ยวกับคำถามเรื่องชีวิตและความตายนี้?

เป็นไปได้หรือไม่ว่ามีหลักฐานใหม่ที่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของมนุษยชาติและความสงบสุขของโลกภายในการเปิดเผยในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งบรรดานักเทววิทยาศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ดั้งเดิมยังไม่เป็นที่ยอมรับ?

หากเป็นเช่นนั้นด้วยความเป็นไปได้ที่ใกล้เข้ามาของการหลบหนีของมนุษยชาติและเวลาที่กำลังจะหมดลงไม่มีเวลาที่จะสูญเสียไปในการค้นหา

ในช่วงวิกฤตของการดำรงอยู่ของมนุษย์นี้ไม่มีการเสนอคำขอโทษสำหรับการเปลี่ยนจุดสนใจไปที่การเปิดเผยที่น่าตกใจอย่างแท้จริงซึ่งถูกปฏิเสธโดยวิทยาศาสตร์และการศึกษาระดับสูงและส่วนสำคัญเหล่านี้ถูกมองข้ามโดยศาสนา

หนังสือที่เรียกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเองอ้างว่าเป็นการเปิดเผยความรู้พื้นฐานที่จำเป็น -
คู่มือคำแนะนำที่ผู้สร้างมนุษย์ส่งมาพร้อมกับผลงานอันยอดเยี่ยมจากการสร้างของพระองค์ - มนุษย์!

หนังสือทุกเล่มที่เข้าใจน้อยที่สุดจะเปิดเผยจุดประสงค์เบื้องหลังการปรากฏตัวของมนุษยชาติบนโลกนี้หรือไม่วิธีอธิบายได้ใหม่กว่าทำไมมนุษย์ถึงเป็นอย่างที่เขาเป็น -

ในครั้งเดียวสร้างสรรค์และยังทำลายล้างได้ขนาดนี้?

อธิบายได้ใหม่กว่าทำไมมนุษย์ถึงหมดหนทางอย่างเต็มที่ก่อนที่จะเกิดปัญหาของตัวเอง

แต่ก็มีพลังทางปัญญาและประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้? มีวิธีแก้ปัญหาคือหรือไม่? มันทำให้เรามีความหวัง?

คำตอบที่ชัดเจน

สำหรับคำถามที่สำคัญเหล่านี้คำตอบที่เน้นย้ำคือใช่!

แต่ถามคำถามเดียวกันเกี่ยวกับวิวัฒนาการหรือคำสอนของศาสนาแล้วคำตอบคือไม่น่าเสียใจ!

ถ้าเช่นนั้นความโง่เขลาของคนโง่จะปฏิเสธการตรวจสอบคำตอบที่จำเป็นอย่างยิ่งเหล่านี้โดยตรงไปตรงมามีใช่หรือไม่?

นี่คือข้อความสำคัญของผู้สร้างของเราที่มีต่อมนุษยชาติในช่วงวิกฤตของประวัติศาสตร์มนุษยชาตินี้

คาดหวังเซอร์ไพรส์!

มิติทางความรู้ที่ขาดหายไปนี้อาจถูกมองข้ามไปในฉบับพิมพ์โดยศาสนาวิทยาศาสตร์และการศึกษาเป็นเรื่องที่น่าตกใจพอ ๆ

กับข้อเท็จจริงที่ว่าพระผู้สร้างของเราในสองบทแรกของหนังสือคำสั่งที่เปิดเผยของพระองค์บอกเราอย่างชัดเจนและเด่นชัดว่ามนุษย์ไม่ได้เป็น สัตว์หรือวิญญาณอมตะ!

สองบทแรกของการกำเนิดกัลป์ทฤษฎีวิวัฒนาการสองวิธี:

ข้อแรกของบทแรกในพระคัมภีร์กล่าวในเชิงบวกว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนั่นคือพระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลก บทแรกยังกล่าวในเชิงบวกด้วยว่ามนุษย์ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากสัตว์ชั้นต่ำและมนุษย์ไม่ใช่สัตว์

และบทที่สองแสดงให้เห็นถึงพระเจ้าที่พูดในเชิงบวกว่ามนุษย์ไม่ใช่วิญญาณอมตะ - ตรงกันข้ามกับความเชื่อพื้นฐานของหลายศาสนาหรือส่วนใหญ่!

คำแรกในพระคัมภีร์คือ“ ในตอนแรกพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและดิน” (ปฐมกาล 1: 1) ไม่มี "บางที" - ไม่มีทฤษฎี - เป็นเพียงคำพูดเชิงบวก!

การเปิดเผยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรทราบในตอนต้น:
มนุษย์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเขียนคำเหล่านั้นดั้งเดิมคือโมเสส โมเสสเขียนเป็นภาษาฮีบรู คำในภาษาอังกฤษ "God" แปลมาจากภาษาฮีบรู Elohim ซึ่งเป็นคำนามที่มีเอกภาพเช่นคำว่า "ครอบครัว" "คริสตจักร" "ทีม" "กลุ่ม" มันหมายถึงพระเจ้าองค์เดียว แต่มีมากกว่าหนึ่งคนที่แต่งว่าพระเจ้าองค์เดียว - เช่นเดียวกับครอบครัวคือครอบครัวเดียวกัน แต่อาจประกอบด้วยสองห้าคนหรือมากกว่านั้น

คุณไม่ใช่สัตว์

สังเกตในข้อ 21 ของปฐมกาล 1: "และพระเจ้าทรงสร้างปลาขนาดใหญ่ ... ตามชนิดของมันและนกมีปีกทุกตัวตามชนิดของมัน"

แล้วในข้อ 25: "และพระเจ้าทรงสร้างสัตว์โลกตามชนิดของมันและสัตว์เลื้อยตามชนิดของมัน "
แล้วข้อ 26: "และพระเจ้าตรัสว่า" ให้เราสร้างมนุษย์ตามแบบของเรา ... "

สิ่งนี้กล่าวอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงสร้างปลาตามชนิดของวาฬ - นกตามชนิดของนก วัลตามแบบวัลชิมแปนซีตามแบบลิงชิมแปนซี - แต่พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบของพระเจ้า!

นั่นคือสิ่งที่พูด!

และโปรดสังเกตว่า Elohim ไม่ได้พูดว่า "ให้ฉันสร้างมนุษย์ตามแบบของฉัน" แต่ "ให้เราสร้างมนุษย์ตามรูปลักษณ์ของเราตามความเหมือนของเรา" เป็นคำพูดของครอบครัวพระเจ้า (แต่ขออธิบายตรงนี้ว่าเริ่มต้นด้วยข้อ 4

ในปฐมกาลบทที่สองมีการแนะนำชื่อใหม่ที่แตกต่างกันสำหรับพระเจ้าในภาษาฮีบรูคือ YHVH Elohim ในฉบับ Authorized หรือ King James แปลภาษาฮีบรู YHVH "LORD" - เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอมีการแปลว่า "LORD God" ไม่มีคำใดในภาษาอังกฤษที่แปลความหมายที่แท้จริงของ YHVH ได้อย่างแน่นอนคำแปล Fenton แปลว่า "the Ever Living" คำแปลของ Moffatt แปลว่า "นิรันดร์" "อันที่จริงชื่อนี้ใช้ในภาษาฮีบรูสำหรับบุคคลเดียวกันในครอบครัวพระเจ้าที่ปรากฏเป็น โดโกในภาษากรีก [ยอห์น 1: 1-3] ในพันธสัญญาใหม่และแปลว่า" พระวณะ .

"ความหมายของมันคือหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าที่เป็น โมยก โดยผู้ที่พระเจ้า [พระบิดาของครอบครัวพระเจ้า] สร้างทุกสิ่งคือผู้ที่มาในเนื้อมนุษย์คือพระเยซูคริสต์)

สิ่งนี้เผยให้เห็นอย่างชัดเจนนอกเหนือจากข้อพิพาทมนุษย์นั้นไม่ใช่สัตว์!
มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามรูปลักษณ์และรูปลักษณ์ของพระเจ้า - ในรูปแบบและรูปร่างของพระเจ้า
มนุษย์ถูกสร้างขึ้นให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า - การเชื่อมโยงกับพระเจ้า -
ไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดใดโดยสิ้นเชิง สิ่งนั้นจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราดำเนินการต่อไป

แต่ทำไมพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นแบบของพระองค์ ทำไมพระองค์จึงสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ขึ้นมา?

มีวัตถุประสงค์พิเศษหรือไม่? มีความหมายถึงชีวิตมนุษย์ที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจหรือไม่?

จุดประสงค์การทำงาน?

Winston Churchill นายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับของบริเตนใหญ่ได้ให้คำตอบเมื่อเขากล่าวต่อหน้าสภา
คองเกรสอเมริกันว่า "มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้"
แน่นอนเขาบอกเป็นนัยว่าพลังที่สูงขึ้นเหนือการทำงาน

แต่ดูเหมือนมนุษย์จะไม่เข้าใจจุดประสงค์นั้น

ตอนนี้มองเกี่ยวกับคุณ คุณคิดและรูปแบบของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
มีกี่คนที่สามารถคิดวางแผนประดิษฐ์และนำมาซึ่งการสร้างหรือสร้างสิ่งที่คิดออกแบบและวางแผนไว้?

สัญชาตญาณแทนใจ

โดยสัญชาตญาณบีเวอร์สร้างเขื่อน แต่เขื่อนทั้งหมดนี้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกัน
บีเวอร์ไม่สามารถคิดรูปแบบใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกไปและสร้างสิ่งใหม่และแตกต่างออกไป
มคอจากก่อตัวเป็นเนินมด และสัตว์ฟันแทะขุดรู นกสร้างรัง แต่พวกเขาจะทำตามรูปแบบเดียวกัน
ไม่มีความคิดริเริ่มไม่มีการคิดและออกแบบแนวคิดใหม่ไม่มีการก่อสร้างใหม่

เขื่อนของบีเวอร์เนินมดโกเฟอร์รู้งูและรูหนูรังของนกล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยสัญชาตญาณล้วนๆ ไม่ใช่ด้วยความ
ามคิดและการออกแบบดั้งเดิม

มีการทดสอบกับนกทอผ้า

เป็นเวลาห้าชั่วโมงคนนกทอผ้าถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่มีวัสดุสร้างรังสำหรับพวกมัน รุ่นที่ห้าไม่เคยเห็นรัง
แต่เมื่อมีการเข้าถึงวัสดุสร้างรังพร้อมกับวัสดุอื่น ๆ รุ่นที่ห้านั้นก็สร้างรังทันที
และพวกมันเป็นรังนกทอผ้าไม่ใช่รังของ โรบินส์หรือรังนกนางแอ่นหรือรังนกอินทรี

วิวัฒนาการไม่สามารถอธิบายถึงความจริงที่ว่าสัตว์มีสัญชาตญาณที่น่าอัศจรรย์ แต่ก็ไม่มีพลังอำนาจ
และไม่สามารถอธิบายได้ว่าไม่มีสัญชาตญาณดังกล่าวในมนุษย์
หรือสำหรับอ่าวอันกว้างใหญ่ระหว่างพลังของสมองสัตว์และจิตใจของมนุษย์

จิตใจที่ปราศจากสัญชาตญาณ

มนุษย์สามารถออกแบบและสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เช่น แกรนด์คูลี
มนุษย์สามารถสร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ใต้ภูเขาหรือแม่น้ำอัคสัน
มนุษย์สามารถประดิษฐ์และสร้างรถยนต์เครื่องบินเรือรบเรือดำน้ำ
มนุษย์เพียงผู้เดียวจากทั้งหมดที่พระเจ้าสร้างขึ้นสามารถเข้าใจพลังสร้างสรรค์ที่แท้จริง

มนุษย์ใช้อำนาจอย่างไร

อย่างไรก็ตามสิ่งที่มนุษย์ได้ทำจริงกับสิ่งที่เขามีสติปัญญาและความสามารถในการคิดและทำ
หลายพันปีก่อนเขาเรียนรู้ที่จะจัดการกับเหล็กและโลหะอื่น ๆ เขาสร้างเครื่องมือสร้างสิ่งปลูกสร้าง -
แต่เขายังสร้างดาบและหอกและออกไปทำลาย!

มนุษย์เรียนรู้วิธีจัดระเบียบประเภทของตนให้เป็นเมืองกลุ่มประเทศต่างๆ
แต่เขานำองค์กรที่เขาควบคุมไปใช้ประโยชน์อะไร?
เขาจัดคนฉกรรจ์ของเขาเป็นกองทัพและออกเดินทางเพื่อพิชิตทำลายและไม่ได้ผลิตและสร้างสรรค์เพียงอย่าง
เดียว

มนุษย์ค้นพบว่าพลังที่เขาครอบครองทำให้เขาสามารถผลิตวัตถุระเบิดเพื่อที่เขาจะสามารถเคลื่อนย้ายภูเขา
ได้หากจำเป็น -
แต่ในไม่ช้าเขาก็ใช้พลังงานที่บ้าคลั่งที่สุดในประเทศของเขาด้วยค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์โดยพยายาม
พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้เร็วกว่าเขา
ศัตรูและตอนนี้กำลังผลิตอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงที่สามารถทำลายล้างชีวิตมนุษย์ทั้งหมดจากนอก โลก!

ปรัชญาหมอบ้านนอกเคยพูดกับฉันว่าเป็นความเชื่อของเขาที่ว่าทุกสิ่งที่มือของมนุษย์เคยสัมผัสกับมนุษย์
ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นล้วนก่อให้เกิดมลพิษทำให้งงงวยถูกรุมเร้าและพังพินาศ
คำพูดนั้นดูเหมือนรุนแรงในตอนนั้น
แต่มันสังเกตดูตั้งแต่เขาบอกว่าเมื่อสามสิบห้าปีที่แล้วและฉันเกือบจะ โน้มน้าวใจเขาได้

ฉันไม่จำเป็นต้องไปไกลกว่านี้ เพียงแค่มองเกี่ยวกับคุณและสังเกต
หากคุณเป็นนักคิด คุณจะเห็นว่ามนุษย์ได้รับพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่แท้จริงของพระเจ้าและสิ่งมีชีวิตเดียวที่มี
มีมันได้อย่างไร - เปลี่ยนพลังแห่งการวางแผนวางแผนประดิษฐ์และผลิตเป็นช่องทางทำลายล้าง

วิทยาศาสตร์กำลังคลั่งไคล้?

คูโรรงานใหญ่ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก ๆ
ที่นี้ฮัมเพลงและคำรามของกิจกรรมสร้างสรรค์ของมนุษยชาติ

มนุษย์ได้เข้าใจอำนาจของพระเจ้าที่แท้จริงและกิจกรรมของพระเจ้าเล็กน้อยในการพัฒนาอุตสาหกรรมอันยิ่งใหญ่ของเขา

แต่มีความผิดร้ายแรงประการหนึ่งสำหรับทั้งหมดนี้

มนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะใช้พลังทางวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์และกลไกเกินกว่าการพัฒนาของเขาในความสามารถที่จะนำผลของความพยายามไปสู่ช่องทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์

พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้พินาขนาดนี้เชี่ยวชาญหรือ?

เหตุใดพระเจ้าผู้สร้างที่มีปัญญาจึงวางมนุษย์ไว้บนโลกนี้? ผู้สร้างออกแบบและสร้างมนุษย์อย่างที่เขาเป็น - ด้วยสติปัญญาและพลังอันมหาศาลเช่นนี้ยังทำลายล้างและทำอะไรไม่ถูกก่อนที่จะเกิดปัญหาทั้งหมด?

อาจเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อได้เรียนรู้คำอธิบายที่แท้จริงเกี่ยวกับสภาพโลกที่น่ารังเกียจสาเหตุของพวกเขา - ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร - และจุดประสงค์ที่แท้จริงสำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์

แต่อ่านด้วยตาของคุณเองในพระคัมภีร์ของคุณเอง! พระคัมภีร์ต่างมองข้ามหรือปฏิเสธโดยมนุษย์ -

แต่การเปิดเผยที่แท้จริงที่มีมาตลอด! ยิ่งกว่านั้นพระคัมภีร์ยังบอกเรา - ถ้าเราจะฟัง -

มันเกิดขึ้นได้อย่างไรว่าความจริงพื้นฐานเหล่านี้ถูกปฏิเสธและถูกมองข้าม

น่าทึ่งไหม?

น่าทึ่งจริงๆ!

การสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์

สิ่งแรกที่เราต้องตระหนักซึ่งถูกมองข้ามไปอย่างสิ้นเชิงในพระคัมภีร์คือ:

การสร้างของอดัมยังไม่เสร็จสมบูรณ์!

ปฐมกาลบทแรกเรียกว่าบท "การสร้าง" จริง ๆ แล้วไม่ได้บันทึกการสร้างที่เสร็จสมบูรณ์เลย!

มนุษย์สร้างไม่เสร็จ! อ่านความจริงที่น่าทึ่งอีกครั้ง! มั่นใจว่าเข้าใจ!

สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นตามที่เปิดเผยในปฐมกาล 1 คือการสร้างทางกายภาพ - ผู้ชายและผู้หญิงทางกายภาพ - วัตถุทางกายภาพที่จะสร้างการสร้างวิญญาณ!

พระคัมภีร์เปิดเผยสิ่งนี้อย่างชัดเจนดังที่เราจะเห็น:

สิ่งที่พระเจ้าสร้างในครอบครัวมนุษย์คือผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยมของผลงานการสร้างทั้งหมดของพระองค์!

และนั่นจะเป็น - เมื่อเสร็จสิ้น - นับล้าน - ไร่หลายพันล้าน -

มนุษย์แปลงความประพฤติทางวิญญาณที่สมบูรณ์แบบ!

การสร้างจิตวิญญาณยังดำเนินอยู่!

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาตามพระฉายาของพระเจ้าตามแบบของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างชีวิตสัตว์แต่ละชนิดตามชนิดของสัตว์ แต่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระเจ้า นั่นคือรูปร่างและรูปร่าง แต่ไม่ใช่องค์ประกอบของวิญญาณ

มนุษย์เป็นกายภาพ

ในปฐมกาล 2: 7 มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า:

"และพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ได้สร้างมนุษย์จากผงธุลีดินและสูดลมหายใจแห่งชีวิตเข้าทางจมูกและมนุษย์ก็กลายเป็นวิญญาณที่มีชีวิต"

เมื่อพระเจ้าทรงบันดาลให้มีลมหายใจ - อากาศ - ให้หายใจผ่านทางรูจมูกของมนุษย์ มนุษย์ผู้นั้นประกอบด้วยวัตถุทางกายภาพจากพื้นดิน - กลายเป็นวิญญาณ จิตวิญญาณประกอบด้วยสสาร - ไม่ใช่วิญญาณ

นั่นไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อ แต่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าว! นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า: "วิญญาณที่ทำบาปมันจะต้องตาย" (เอเสเคียล 18: 4) ที่สำคัญมากจึงมีการระบุไว้สองครั้งเพื่อเน้น: "วิญญาณที่ทำบาปมันจะต้องตาย" (เอเสเคียล 18:20)

พระเจ้าประกอบด้วยวิญญาณ - ไม่ใช่เรื่องทางกายภาพ (ยอห์น 4:24) แต่ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์กล่าวว่ามนุษย์เป็นวิญญาณ ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่คุณจะพบคำว่า "วิญญาณอมตะ" หรือ "ความเป็นอมตะของวิญญาณ" ในปฐมกาล 1 สัตว์เรียกว่าวิญญาณนั่นคือโมเสสใช้คำว่า nephesh ซึ่งในปฐมกาล 2: 7 แปลเป็นคำภาษาอังกฤษว่า "วิญญาณ" ในขณะที่ปฐมกาล 1:20, 21, 24 แปลเป็นสามครั้ง "สัตว์."

ต้นไม้สองต้น

แต่ตอนนี้ต่อด้วยปฐมกาล 2: 8“ และพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ได้ปลูกสวนไว้ทางตะวันออกในสวนเอเดนที่นั่นพระองค์ทรงวางมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นที่นั่นและจากพื้นดินทำให้พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์เติบโตขึ้นทุกต้นไม้ที่เป็นที่ถูกละทิ้งของสายตาและดีสำหรับอาหารต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ท่ามกลางสวนและต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่ว "(ข้อ 9)

“ และพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ทรงบัญชาชายคนนั้นว่า `` จากต้นไม้ทุกต้นในสวนเจ้าสามารถกินได้อย่างอิสระ แต่จากต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วเจ้าจะไม่กินมันเพราะว่าในวันที่เจ้ากินผลนั้นเจ้า จะต้องตายอย่างแน่นอน” (ข้อ 16-17)

สิ่งเกิดสำหรับการไม่เชื่อฟังพระเจ้าตรัสว่า "เจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอน!
มนุษย์เป็นมนุษย์และจะต้องตาย! พระเจ้าตรัสอย่างนั้น!

ตอนนี้เราเห็นอะไร? พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ — ประกอบด้วยสสารทางกายภาพ ในปฐมกาล 3:19 พระเจ้าตรัสกับอาดัมว่า "... เพราะเจ้าเป็นผงกลี และเจ้าจะกลับมาเป็นผงกลีคืน" เขาพูดกับคนที่มีความสติ — กับจิตใจของมนุษย์

สิ่งเกิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์และเปิดเผยที่นี่ ต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตนิรันดร์ พวกเขายังไม่ชีวิตอมตะ สิ่งนี้ถูกมอบให้ออาดัมและเอวาอย่างอิสระเป็นของขวัญจากพระเจ้า

แต่พวกเขาจำเป็นต้องเลือก

นอกจากนี้ ในสวนยังมีต้นไม้สัญลักษณ์อีกต้นหนึ่ง ต้นไม้แห่ง "ความรู้เรื่องความดีและความชั่ว" การเลือกหยิบต้นไม้ไม่ต้องห้ามมันคิด ย่อมต้องมีโทษถึงตาย พระเจ้าตรัสว่า "เจ้าจะตายอย่างแน่นอน หากพวกเขาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังและรับเอาต้นไม้ไป"

ดังที่เราอ่านในโรม 6:23 ว่า "เพราะค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์"

นี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยข่าวประเสริฐแก่พวกเขา และคำจำกัดความของความบาปในพระคัมภีร์คืออะไร? "บาปคือ" ที่เขียนไว้ใน 1 ยอห์น 3:4 "การล่วงละเมิดธรรมบัญญัติ"

ที่จริงแล้วมีเพียงสองวิถีชีวิตพื้นฐาน — สองปรัชญาที่แตกต่างกัน พวกเขาเดินทางไปในทิศทางตรงกันข้าม ข้าพเจ้ากล่าวอย่างง่าย ๆ ว่า วิธีหนึ่งคือการให้— อีกวิธีหนึ่งคือการได้รับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีหนึ่งคือความอ่อนน้อมถ่อมตน และความห่วงใยต่อผู้อื่นที่เท่าเทียมกับความห่วงใยในตนเอง เป็นการร่วมมือ รับผิดชอบ แบ่งปัน ของการพิจารณาความอดทนและความเมตตา ที่สำคัญกว่านั้นคือวิธีการเชื่อฟัง ฟังพา และนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียว เป็นวิธีที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง คือความรักที่มีต่อพระเจ้าและความรักที่มีต่อเพื่อนบ้าน

ตรงกันข้ามคือวิถีของความไร้สาระ ตัณหา และความโลภที่มีตนเองเป็นศูนย์กลาง ของการแข่งขันและความขัดแย้ง ความอิจฉาริษยา ไม่แยแสต่อสวัสดิภาพของผู้อื่น

น้อยคนนักที่จะตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่สำคัญนี้: วิถีแห่งการให้นั้นแท้จริงแล้วเป็นกฎฝ่ายวิญญาณที่มองไม่เห็นแต่ไม่อาจหยุดยั้งได้ในขณะเคลื่อนไหว สรุปรวมหลักบัญญัติสิบประการ

เหตุแห่งความสงบสุข

มันเป็นกฎที่เป็นจริง ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่ลดละเหมือนกฎแห่งแรงโน้มถ่วง!
มันควบคุมและควบคุมความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งหมด!

เหตุใดจึงควรดูเหมือนไม่เข้ากันที่ผู้สร้างมนุษย์ — ผู้สร้างสสาร แรง และพลังงาน —
ผู้สร้างกฎของฟิสิกส์และเคมี แรงโน้มถ่วง และความเฉื่อย —
ควรสร้างและกำหนดกฎฝ่ายวิญญาณนี้เพื่อก่อให้เกิดผลดีทุกอย่างสำหรับ มนุษย์?

ถ้าพระเจ้าผู้สร้างเป็นพระเจ้าแห่งความรัก ถ้าพระเจ้าผู้สร้างของเราเป็นพระเจ้าแห่งอำนาจทั้งปวง
พระองค์จะทรงทำอย่างอื่นได้หรือไม่? พระองค์จะละเอียดที่จะจัดเตรียมหนทาง—สาเหตุ—
เพื่อทำให้เกิดความสงบ สุข ความเจริญ ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ความผาสุกที่บริบูรณ์หรือไม่?

หากมีความสงบสุขความอยู่ดีมีสุขอย่างเหลือเฟือต้องมีบางอย่างเกิดขึ้น!
พระเจ้าไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้หากปราศจากสาเหตุสำหรับความดีทุกอย่างที่ต้องการ

ถึงเวลาแล้วไม่ใช่หรือที่เราตระหนักดีว่าด้วยความรักต่อมนุษยชาติที่พระองค์ทรงสร้าง
พระเจ้ายังทรงสร้างและทรงตั้งกฎฝ่ายวิญญาณนี้อย่างไม่ลดละเพื่อให้ต้นเหตุของผลดีทุกอย่าง

สรุป: ความตายเป็น โทษของบาป บาปคือการฝ่าฝืนกฎหมายนี้!
การฝ่าฝืนกฎหมายนี้คือการปฏิเสธทางที่จะก่อให้เกิดความดีที่มนุษย์ทุกคนต้องการ —
หันไปทางที่ก่อให้เกิดผลชั่วทุกอย่าง
พระเจ้าห้ามไม่ให้ห่อคัมและเอวนำผลของต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วมาอยู่ภายใต้การลงโทษแห่งความตาย!

ทำไม? เพราะพระองค์ต้องการให้พวกเขาเลือกทางที่ดีทุกอย่างที่ต้องการ —
เพราะพระองค์ต้องการให้พวกเขาหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความชั่ว ความเศร้าโศก ความเจ็บปวด
ความทุกข์ทรมาน ความไม่มีความสุข ดังนั้น
การรับผลนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการละเมิดกฎฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า!

การรับเอาต้นไม้แห่งชีวิตเป็นเพียงสัญลักษณ์ของการได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า
ความรักของพระเจ้า (โรม 5:5) ซึ่งเป็นไปตามกฎฝ่ายวิญญาณนี้ (โรม 13:10)
และที่พระเจ้ามอบให้เฉพาะผู้ที่ เชื่อฟังกฎหมายของพระองค์ (กิจการ 5:32)

เหตุแห่งความชั่วร้ายของโลก

พิจารณาเพิ่มเติม:

พระเจ้าที่เที่ยงธรรมไม่อาจเตือนมนุษย์กลุ่มแรกเกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิตโดยไม่ได้เปิดเผยแก่พวกเขา
อย่างครบถ้วนถึงกฎฝ่ายวิญญาณ - กฎที่ประมวลเป็นบัญญัติสิบประการ - การล่วงละเมิดนั้นมีโทษ

จำไว้ว่ารายละเอียด ไม่ได้เขียนไว้ที่นี่ —

เป็นเพียงบทสรุปโดยรวมที่กระชับอย่างมากของสิ่งที่พระเจ้าสอนพวกเขา

พระเจ้าจึงได้อธิบายอย่างครบถ้วนแก่อาดัมและเอวาถึงวิถีชีวิตของเขา - "ให้ทาง" - กฎฝ่ายวิญญาณที่ไม่หยุดยั้งของเขา พระเจ้าได้ตั้งกฎเกณฑ์ที่ก่อให้เกิดความดีแล้ว เขาได้อธิบายวิธีที่ทำให้เกิดความชั่วร้าย — การล่วงละเมิดของธรรมชาติ — มิฉะนั้น พระองค์ไม่สามารถบอกพวกเขาได้ว่าสำหรับการล่วงละเมิด พวกเขาจะชดใช้โทษอย่างแน่นอน — ความตาย

กล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพระเจ้าให้ทางเลือกแก่นมนุษย์ เขาสามารถเลือกที่จะทำให้เกิดความดีทุกอย่างและรับชีวิตนิรันดร์ในความสุข หรือเขาสามารถเลือกที่จะทำให้เกิดความชั่วร้ายได้ ความเป็นมนุษย์—ไม่ใช่พระเจ้า—ที่เป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ทางเลือกคือของมนุษย์ คนที่หว่านอะไร เขาก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้น

ทว่านี่คือจุดสำคัญ: จำเป็นสำหรับพวกเขาที่จะต้องเอาคำพูดของเขามา — กฎฝ่ายวิญญาณนั้นมองไม่เห็นเหมือนกับกฎแห่งแรงโน้มถ่วงและความเฉื่อย! พวกเขาไม่สามารถเห็นธรรมชาตินี้ แต่พระเจ้าได้ทรงบอกพวกเขาถึงทางดีและทางชั่ว

มาถึงบทที่ 3 ในปฐมกาล

“ตอนนี้พยานาคนั้นฉลาดกว่าสัตว์ในทุ่งซึ่งพระเจ้าได้สร้างไว้” (ข้อ 1)

พระคัมภีร์ส่วนใหญ่มีสัญลักษณ์ แต่พระคัมภีร์อธิบายสัญลักษณ์ของตนเอง แน่แน่นอนว่าการเชื่อเรื่องมารเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่สุดในทุกวันนี้ แต่พระคัมภีร์กล่าวถึงมารที่ชื่อซาตานอย่างชัดเจน ในวิวรณ์ 12:9 และ 20:2 มีการอธิบายสัญลักษณ์อย่างชัดเจนเพื่อเป็นตัวแทนของมาร ("พระเจ้าสร้างปีศาจหรือไม่?")

สังเกตว่าตอนนี้สิ่งล่อใจ

สิ่งล่อใจที่ละเอียดอ่อน

ซาตานได้เข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน เขาไปหาชายคนนั้นผ่านทางภรรยาของเขา

พระองค์ตรัสกับผู้หญิงนั้นว่า 'พระเจ้าตรัสว่า เจ้าจะไม่กินต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้หรือ' ผู้หญิงนั้นพูดกับหญิงนั้นว่า 'เรากินผลจากต้นไม้ในสวนได้ แต่ผลจากต้นไม้ที่อยู่กลางสวน พระเจ้าตรัสว่า เจ้าอย่ากินผลนั้น พวกเจ้าอย่าแตะต้องมัน เกรงว่าพวกเจ้าจะตาย' ญูพูดกับผู้หญิงนั้นว่า 'เจ้าจะไม่ตายแน่นอน เพราะพระเจ้าทรงทราบดีว่าในวันที่เจ้ากินเข้าไป ตาของเจ้าก็จะสว่างขึ้น และเจ้าจะเป็น พระเจ้า รู้ดีรู้ชั่ว' (ข้อ 1-5)

การบรรยายในที่นี้แสดงถึงความละเอียดอ่อนอันชาญฉลาดของมาร ประการแรก เขาทำให้พระเจ้าเสื่อมเสีย. เขากล่าวว่า "คุณไม่สามารถฟังพระวณะของพระเจ้าได้ เขาบอกว่าคุณเป็นมนุษย์และสามารถตายได้ เขารู้ดีกว่านั้น เขารู้ว่าจิตใจของคุณสมบูรณ์แบบจนคุณสามารถเป็นพระเจ้าได้"

เป็นอภิสิทธิ์ของพระเจ้าผู้เดียวที่จะกำหนดว่าอะไรถูกและอะไรเป็นบาป อะไรดีและอะไรชั่ว พระเจ้าไม่ได้มอบสิทธิ์หรืออำนาจให้กับมนุษย์ในการตัดสินใจว่าอะไรคือบาป — แต่พระองค์ทรงบังคับเราให้ตัดสินใจว่าจะทำบาปหรือปฏิบัติตามกฎหมายของพระองค์

ในการตัดสินใจให้ถูกต้องว่าอะไรคือความดีนั้น จำเป็นต้องมีพลังสร้างสรรค์เพื่อสร้างและกำหนดกฎเกณฑ์ที่ไม่หยุดยั้ง เช่น กฎแห่งจิตวิญญาณนี้ และกฎแห่งฟิสิกส์และเคมี — กฎหมายที่ก่อให้เกิดความดีโดยอัตโนมัติหากเชื่อฟัง และความชั่วร้ายเมื่อไม่เชื่อฟัง!

อาดัมและเอวามีเพียงพระวณะของพระเจ้าว่าพวกเขาเป็นมนุษย์และสามารถตายได้ ตอนนี้ซาตานโต้แย้งเรื่องนี้ เขาบอกว่าพวกเขาเป็นวิญญาณอมตะ

พวกเขาควรเชื่อใคร? พวกเขาไม่มีหลักฐาน ยกเว้นพระวณะของพระเจ้า แต่บัดนี้ซาตานได้ทำให้เสียชื่อเสียงและอ้างในสิ่งที่ตรงกันข้าม

ซาตานกล่าวว่าพลังทางปัญญาของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่มาก พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าอะไรดีอะไรชั่ว นั่นคือสิทธิพิเศษของพระเจ้า "คุณสามารถเป็นพระเจ้าได้"! ซาตานกล่าว

ดังนั้นซาตานจึงดึงดูความไร้สาระที่เป็นมนุษย์ของพวกเขา โปรดจำไว้ว่าพวกเขาเพิ่งถูกสร้างขึ้นด้วยจิตใจของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่ความคิดของพระเจ้า แต่เป็นจิตใจของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ พวกเขาปล่อยให้ความคิดเข้ามาในจิตใจของพวกเขาว่าพวกเขามีพลังทางปัญญามากจนพวกเขาสามารถสันนิษฐานได้ว่าได้รับสิทธิพิเศษจากพระเจ้าในการสร้างความรู้ว่าอะไรดีและอะไรชั่ว!

ปัญญาอ่อนเข้าครอบงำ! พวกเขาตื่นเต็น หลงใหล มึนเมากับความไร้สาระที่โอกาสอันยิ่งใหญ่
ท้ายที่สุดพวกเขาจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพระเจ้าได้บอกความจริงแก่พวกเขา?

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรก

พวกเขาเห็น (ข้อ 6) — พวกเขาใช้การสังเกต — ว่าต้นไม้ต้องห้ามนั้นดีสำหรับอาหาร, น้ำตาของพวกเขา, และปรารถนาที่จะทำให้พวกเขาฉลาด. ความไร้สาระทางปัญญาถูกกวาด
ในความปีติยินดีของความไร้สาระนี้พวกเขาใช้เหตุผลของมนุษย์
พวกเขาตัดสินใจที่จะปฏิเสธการเปิดเผยที่พระเจ้าประทานให้ และทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรก!

พวกเขาเอาผลไม้ต้องห้ามไปกิน!

พวกเขายึดถือเอาอภิสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะไรดี อะไรคือความชั่ว ในการทำเช่นนั้น พวกเขาปฏิเสธวิธีการที่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของกฎฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า และปฏิเสธความจำเป็น พวกเขาเลือกวิถีที่ละเมิดมัน!

พวกเขาเป็นผู้บุกเบิกในการตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะไรถูกอะไรผิด อะไรคือความชอบธรรมและอะไรคือบาป! และมนุษยชาติได้ทำในสิ่งที่ดูเหมือนถูกต้องในสายตาของมันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

และพวกเขาทำมันได้อย่างไร? พวกเขา 1) ปฏิเสธการเปิดเผย 2) ใช้การสังเกต 3) ใช้การทดลอง และ 4) ใช้เหตุผลของมนุษย์ และนั่นคือวิธีการ "ทางวิทยาศาสตร์" ที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ใช้ในปัจจุบันอย่างแม่นยำ!

แล้วผลการทดลองนั้นล่ะ? พวกเขาตาย! พวกเขาให้กำเนิดลูกคนแรกที่กระทำผิด อาชญากรและฆาตกรคนแรก!

มิตินี้ความรู้ที่สำคัญที่สุดหายไปจากขั้นตอน "ทางวิทยาศาสตร์" ของพวกเขา!

เกินกำลังของมนุษย์ที่จะค้นพบ

มีความรู้ที่สำคัญ พื้นฐาน และสำคัญเกินกว่าอำนาจของมนุษย์ที่จะค้นพบ! ความรู้ที่สำคัญเช่นว่ามนุษย์คืออะไร ทำไมมนุษย์ถึงเป็น — ทำไมเขาถึงถูกสร้างมาบนโลก และเพื่อจุดประสงค์อะไร และหากมีจุดประสงค์ จุดประสงค์นั้นคืออะไร? และเราจะบรรลุได้อย่างไร? หนทางสู่สันติภาพคืออะไร? ทุกประเทศแสวงหาและต่อสู้เพื่อสันติภาพ - แต่ยังไม่มีการพบ - พวกเขามีสงคราม! ค่านิยมที่แท้จริงในชีวิตคืออะไร? โลกนี้แสวงหาความเท็จ!

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พื้นฐานและสำคัญที่สุดที่มนุษย์ต้องรู้ กระนั้น เขาอาจค้นหาคำตอบเปล่า ๆ. พระองค์สามารถรู้ได้ผ่านการเปิดเผยเท่านั้น

ความรู้เช่นว่า โลกมาอย่างไร เมื่อมันมา อายุเท่าไร ชีวิตมนุษย์บนนั้นอายุเท่าใด - ความลึกถึ้งของต้นกำเนิด คำถามเหล่านี้ซึมซับเวลา ความคิด การวิจัย และการคิดของนักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักประวัติศาสตร์ ทว่าคำถามเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการคาดเดา ทฤษฎี ข้อเสนอพื้นฐาน แต่ไม่มีข้อพิสูจน์ ความรู้ที่แน่ชัดที่พวกเขาารู้ได้โดยการเปิดเผยเท่านั้น

ในการรับผลไม้ต้องห้ามนั้น มนุษย์กลุ่มแรกได้พิจารณาตนเองว่าจะไรดีอะไรชั่ว ฉันทพุดซ้ำ - พวกเขาปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าดำรงอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง

กฎฝ่ายวิญญาณเป็นหนทางแห่งความดี - สาเหตุของความดีทั้งหมด - และการล่วงละเมิดของวิถีแห่งความชั่วร้าย - สาเหตุของความชั่วร้ายทั้งหมด

เนื่องจากพวกเขาและมนุษยชาติโดยทั่วๆ ไปหลังจากที่พวกเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดี พวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีที่ขัดต่อกฎหมายของพระเจ้า พวกเขาเดินทางที่สร้างภูเขาแห่งความชั่วร้ายทั้งหมดที่ลงมาบนโลกที่ป่วยและป่วยนี้!!

พวกเขาทำให้ตัวเองเป็นคู่แข่งของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ นั่นคือเหตุผลที่เขียนไว้ในโรม 8:7 ว่า "จิตใจฝ่ายเนื้อหนังเป็นปฏิปักษ์ (เป็นศัตรู) ต่อพระเจ้า เพราะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายของพระเจ้า และไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้"

สิ่งที่หายไปคืออะไร?

แล้วสิ่งที่หายไปในความรู้ทั้งหมดคืออะไร?

มันคือการเปิดเผยจากพระเจ้า!

แม้ว่ามนุษย์กลุ่มแรกจะถูกปฏิเสธ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วมนุษย์จะปฏิเสธก็ตาม พระเจ้าได้ทรงยกมรดกให้มนุษยชาติได้รับการเปิดเผยความรู้พื้นฐาน เรามีในการเขียน! พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คือการเปิดเผยนั้น ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ คำสั่งสอน การเปิดเผยความรู้พื้นฐาน และคำพยากรณ์

มันไม่ได้มีความรู้ทั้งหมด มันประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่ไม่เช่นนั้นมนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้!

ถ้าเช่นนั้น การผลิตความรู้ในปัจจุบันมีความคิดอย่างไร? มิติที่สำคัญที่สุดหายไป!

ฉันได้กล่าวว่าคุณผิดพลาดโดยทั่วไปมาจากการสมมติฐานเท็จ ถู้อเอาโดยประมาทโดยปราศจากการพิสูจน์ และสร้างจากหลักฐานนั้น และเมื่อสมมติฐานหรือหลักฐานพื้นฐานเป็นเท็จ โครงสร้างทั้งหมดที่สร้างขึ้นบนนั้นก็ล้มลงด้วย!

ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วว่าเครื่องมือของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่คือการสังเกต การทดลอง และการใช้เหตุผล เครื่องมือเหล่านั้นคิดหรือเปล่า? ไม่ใช่เลย! ข้อผิดพลาดมาจากการปฏิเสธการเปิดเผย สำหรับการเปิดเผยเป็นหลักฐานเริ่มต้นที่แท้จริง เมื่อมนุษย์เปลี่ยนสมมติฐานเท็จของตนเอง มิติที่สำคัญที่สุดในการผลิตความรู้จะหายไป!

พระวจนะของพระเจ้า — คู่มือการใช้งานสำหรับมนุษยชาติ — เป็นรากฐานของความรู้ทั้งหมด ไม่ใช่ผลรวมของความรู้ มันคือรากฐาน — หลักฐานที่แท้จริง — จุดเริ่มต้น — แนวความคิดที่ชี้แนะแนวทางไปสู่การได้มาซึ่งความรู้เพิ่มเติม

มนุษย์ควรสร้างความรู้

พระเจ้าตั้งใจให้มนุษย์ผลิตความรู้เพิ่มเติม เขาให้พื้นฐานแก่เรา - รากฐาน - สมมติฐาน - แนวคิด แต่พระองค์ยังทรงจัดเตรียมตาให้เราดูด้วย ด้วยมือและเท้าในการสำรวจและวัด ด้วยวิธีการผลิตห้องปฏิบัติการ หลอดทดลอง วิธีการทดลอง เขาให้ความคิดที่ขอดเยี่ยมแก่เราในการคิด

หากเครื่องบินจากสิงคโปร์ที่มุ่งหน้าสู่มะนิลาเริ่มต้นผิดทิศทาง
เครื่องบินดังกล่าวอาจลงจอดที่อินเดียแทนที่จะเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการ
สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นในทิศทางที่ต้องการ จากหลักฐานที่แท้จริง ด้วยแนวทางที่ต้องการ
ในเรื่องการผลิตความรู้

พระเจ้าตั้งใจให้มนุษย์ใช้การสังเกต การทดลอง และเหตุผลของมนุษย์ พระองค์ทรงจัดเตรียมพื้นฐาน —
รากฐาน — การเริ่มต้นในทิศทางที่ต้องการ ด้วยแนวคิดที่ต้องการ
แต่พ่อแม่คนแรกของเราปฏิเสธมิตินี้ที่สำคัญที่สุดในความรู้ทั้งหมด
และมนุษยชาติยังคงปฏิเสธรากฐานของความรู้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง
การผลิตความรู้ดำเนินการ โดยไม่มีพื้นฐาน — โดยอิงจากสถานที่เท็จและสมมติฐานที่ผิดพลาด

นั่นคือเหตุผลที่ การผลิตความรู้ของมนุษย์ล้มเหลวในการแก้ปัญหาของมนุษยชาติ
และรักษาความเจ็บป่วยของโลก

ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องกลส่งคู่มือการใช้งานพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของตน
คัมภีร์ไบเบิลเป็นคู่มือสำหรับผู้สร้างของเรา ซึ่งพระองค์ได้ส่งไปพร้อมกับผลผลิตของพระองค์ นั่นคือ
มนุษยชาติ

หกพันปีแห่งความทุกข์ยาก ความทุกข์
และความชั่วร้ายของมนุษย์ควรให้หลักฐานเพียงพอแก่ผู้ที่ยินดีจะเห็น
ว่ามนุษยชาติเริ่มตั้งแต่พ่อแม่คนแรกของเรา ได้ปฏิเสธมิตินี้ที่สำคัญที่สุด

บังคับให้เลือก

จำไว้นะ ฉันบอกว่าการทรงสร้างยังดำเนินต่อไป อาดัมได้รับชีวิตนิรันดร์อย่างอิสระ
เขาถูกบังคับให้ต้องเลือก หากเขา (และแน่นอน เอวา) เลือกที่จะเชื่อในพระเจ้า — ยอมรับความรู้จากพระเจ้า
แทนที่จะใช้ความมุ่งมั่นของความรู้ในสิ่งที่ดีและความชั่ว — เขาและเอวาสามารถเอาคืนไม้แห่งชีวิต.

ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า การถือเอามันจะชิมซาบอยู่ในตัวพวกเขา
ชีวิตพระเจ้า — วิญญาณ-ชีวิต จากนั้นการสร้างของอาดัมจะเสร็จสิ้นภายในช่วงชีวิตของเขา
พระองค์คงถูกเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นอมตะ—จากองค์ประกอบทางวัตถุไปเป็นการประกอบด้วยวิญญาณ
แม้ดังที่พระเจ้าเป็น!

แต่มนุษย์กลุ่มแรกปฏิเสธการเปิดเผยความรู้พื้นฐานจากพระเจ้า
เช่นเดียวกับที่มนุษย์เคยทำมานับแต่นั้นเป็นต้นมา
พวกเขาปฏิเสธวิธีที่พระเจ้ากำหนดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความสงบ ความเจริญรุ่งเรือง ความสุขและความปิติยินดี
พวกเขาจำกัดการได้มาซึ่งความรู้ไว้ในจิตใจของมนุษย์

สาเหตุของความชั่วร้ายทั้งหมด

และนับตั้งแต่ที่มนุษย์พยายามไปตามทางของเขาเอง — ปกครองตนเอง — ดำเนินชีวิตในแบบที่ "ได้รับ" โดยไม่แยแสต่อผลดีของผู้อื่น และวิถีของมนุษย์ก็ส่งผลให้ภูเขาแห่งความชั่วร้ายที่งูได้บังเกิดแก่โลกนี้

ในนั้นคือคำอธิบายของการไม่รู้หนังสือ ความยากจน โรคภัย ความสกปรกและความสกปรกของคนส่วนใหญ่ในโลก

ในนั้นคือคำอธิบายของความชั่วร้ายที่มีอยู่ในพื้นที่ "ชั้นสูง" และ "ที่พัฒนาแล้ว" ของโลก พวกเขามีการศึกษา - แต่ด้วยมิติที่ขาดหายไปอันยิ่งใหญ่! การศึกษาที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของชีวิต การศึกษาที่สามารถผลิตคอมพิวเตอร์ บินมนุษย์ไปยังดวงจันทร์และย้อนกลับ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหามนุษย์ได้

และทำไม? เพราะปัญหาคือฝ่ายวิญญาณ และมนุษย์ได้ปฏิเสธความรู้เกี่ยวกับกฎฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า — วิถีชีวิตที่จะทำให้เกิดสันติภาพและความดีที่เป็นสากล!

แต่พระเจ้าได้ปล่อยให้มนุษยชาติที่ตกทุกข์ได้ต้องพบกับชะตากรรมของมันหรือไม่?

โดยไม่ได้หมายความว่า

การสร้างฝ่ายวิญญาณของพระเจ้ายังคงดำเนินการอยู่

คำตอบที่แท้จริงสำหรับคำถามเหล่านี้

คำตอบที่แท้จริงถูกนำออกมาโดยโยบ “ถ้ามนุษย์ตายเขาจะมีชีวิตอีกไหม” โยบถามและตอบว่า “ข้าพเจ้าจะคอยอยู่ตลอดจนเวลาที่ข้าพเจ้ากำหนด จนกว่าการเปลี่ยนแปลงของข้าพเจ้าจะมาถึง ท่านจงเรียกแล้วข้าพเจ้าจะตอบท่าน ท่านจะปรารถนางานจากมือของท่าน” (โยบ 14:14) -15).

ส่วนหลังของคำพูดของเขาซึ่งส่วนใหญ่มักถูกมองข้ามคือกฎแจสุปริศนาทั้งหมดนี้

“เจ้ามีความปรารถนาที่จะทำงานด้วยมือของเจ้า”!

เรียนว่า! โยบรู้ว่าเขาเป็นเพียงงานแห่งพระหัตถ์ของพระเจ้า เป็นเพียงผลงานอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในมือของผู้สร้าง แค่ดินเหนียวพลาสติกชิ้นหนึ่งในมือของ Master Potter

เราคือผลงานของพระเจ้า

ศาสตราจารย์อธิบายเรื่องนี้ด้วย: "แต่บัดนี้ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นบิดาของเรา เราเป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นช่างปั้นหม้อของเรา และเราทุกคนล้วนเป็นงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์" (อิสยาห์ 64:8)

และในการเรียกเราออกจากหลุมฝังศพ ในการฟื้นคืนพระชนม์
พระเจ้ามีความปรารถนาที่จะทำงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ให้เสร็จ
แบบจำลองซึ่งผลิตภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณที่เสร็จแล้วจะถูกหล่อหลอม เป็นสารวัตถุ – ดินเหนียวของมนุษย์

ในการสร้างปฐมกาล 1 พระเจ้าได้ทรงสร้างและหล่อหลอมมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้า
แต่ในฐานะมนุษย์ เราไม่ได้มีลักษณะทางวิญญาณของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบ ในช่วงชีวิตนี้
สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียก หากพวกเขายอมจำนนและตอบสนอง
พระเจ้าจะเริ่มปฏิรูปและหล่อหลอมเราทางวิญญาณ ขณะที่เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ
ในลักษณะทางวิญญาณ

เพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์นี้ พระเจ้าได้กำหนดระยะเวลาไว้เจ็ดพันปี! แต่ละวันที่ 24
ชั่วโมงของการสร้างปฐมกาล 1 เป็นประเภทของเจ็ดวันแห่งการทรงสร้างฝ่ายวิญญาณ

ยกเว้นผู้ที่พระเจ้าเรียกเป็นพิเศษและเป็นรายบุคคล ในช่วงหกพันปีแรก
พระเจ้าปล่อยให้มนุษย์เขียนบทเรียนของเขาในประสบการณ์ของมนุษย์
มนุษย์เลือกที่จะพึ่งพาตนเองภายใต้อิทธิพลของซาตาน
พระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์สำแดงสิ่งที่ไร้ซึ่งคำถามของเขา — โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ —
ดำเนินชีวิตในลักษณะที่ก่อให้เกิดสันติสุข ความสุข และความอุดมสมบูรณ์สากล

หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน:
พระเจ้าปล่อยให้ซาตานหกพันปีสำหรับการทำงานที่ล่อลวงและความชั่วร้ายของเขา
และในวันที่เจ็ดพันปีนั้น เขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งชั่วร้ายใดๆ ของเขา — เขาจะถูกคุมขัง
ในขณะที่พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ทรงนำความจริงและความรอดมาสู่โลก

การไถ่ถอนคืออะไร?

ที่นี้มาดูการไถ่ถอนโดยสังเขปกัน มันคืออะไร?

“โดยพระคุณท่านได้รับความรอดโดยความเชื่อ ... เพราะเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
ถูกสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อทำการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามนั้น”
(เอเฟซัส 2:8-10) สังเกตว่ามีงานที่ดีเพื่อความรอด

"เรา" ในภาษาพันธสัญญาใหม่หมายถึงคริสเตียนเสมอ — ผู้ที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริง
เราจึงเป็นผลงานของพระเจ้า ไซ้ “สร้าง” — บัดนี้ถูกสร้างขึ้น — เพื่อวัตถุประสงค์อะไร —
เพื่อวัตถุประสงค์อะไร? รับทราบ! "ถึงผลงานที่ดี"! คู่บุคลิกทางจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบ!

ที่นี้เปาโลไม่ได้พูดถึงการสร้างของอาดัมเมื่อหกพันปีก่อน เขากำลังพูดถึงคริสเตียน บัดนี้ ถูกสร้าง —
เพื่อเป็นการดี เราคือผลงานของพระองค์ — ผู้สร้างยังคงสร้างอยู่ พระองค์ทรงหล่อหลอม สร้างแพ้น

เปลี่ยนแปลงเรา เปลี่ยนแปลงเราให้เป็นบุคคลที่สูงส่ง ชอบธรรม สักดิ์สิทธิ์ และจิตวิญญาณของพระองค์เอง
ใช่ การสร้างตัวละครที่สมบูรณ์แบบนี้ในตัวเรา

ความรอดจึงเป็นกระบวนการ!

จุดประสงค์ของการดำรงชีวิตของเรา

แต่ "พระเจ้าแห่งโลกนี้" (2 โครินธ์ 4:4) จะทำให้ตาคุณบอดได้อย่างไร!
เขาพยายามหลอกให้คุณคิดว่าทั้งหมดที่มีเพียงแค่ "ยอมรับพระคริสต์" - โดย "ไม่มีงาน" - และ presto-
chango แสดงว่าคุณ "รอดแล้ว"

แต่พระคัมภีร์เปิดเผยว่า "ผู้ที่อดทนจนถึงที่สุด ผู้นั้นจะรอด" (มัทธิว 24:13)

“ฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) ใช่ การสร้างใหม่!

“และจงรับการขึ้นใหม่ในวิญญาณแห่งจิตใจของเจ้า และให้เจ้าสวมมนุษย์ใหม่ ซึ่งหลังจากที่พระเจ้า
[ถูก] สร้างขึ้นในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง” (เอเฟซัส 4 :23-24)

ทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจ การกลับใจ ขั้นตอนแรกในความรอดคือการเปลี่ยนความคิด เราเชื่อในจิตใจ
การรับและสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการรื้อฟื้นจิตใจ ค่อยๆ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์
เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตตาม "พระคำทุกคำของพระเจ้า" ที่ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
โดยการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ พระคำริของพระเจ้าจะวางอยู่ภายในมนุษย์ที่ยอมจำนน และด้วยเหตุนี้
มนุษย์—ผู้บริสุทธิ์และอุปนิสัยทางวิญญาณ—ถูกสร้างในความชอบธรรมและในความบริสุทธิ์ที่แท้จริง

เกิดใหม่ ... อย่างไร?

ในการทรงสร้างใหม่นี้ พระเจ้าทำงานในมนุษย์ มนุษย์จะต้อง "บังเกิดใหม่"

พระเจ้าสร้างอาดัมออกจากเรื่องเท่านั้น พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสว่า
"สิ่งที่เกิดจากเนื้อหนังก็คือเนื้อหนัง!"

จากนั้นพระองค์ทรงอธิบายว่าเราต้องบังเกิดใหม่เพื่อเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า
ไม่ใช่จากเนื้อหนังอีกต่อไป—ไม่เข้าไปในครรภ์มารดาของเราดังที่นิโคเดมัสคิดว่าพระองค์หมายถึง—
แต่เกิดจากพระวิญญาณ—เกิดจากพระเจ้า ในขณะที่เราเกิดจากเนื้อหนังจากบิดาที่เป็นมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนัง
ดังนั้นตอนนี้เราต้องเกิดจากพระวิญญาณ โดย พระเจ้าพระบิดาฝ่ายวิญญาณแห่งสวรรค์

และกระบวนการนี้เกิดขึ้นในพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
โดยมนุษย์คนแรกที่มาดูว่าวิถีของมนุษย์ที่ตายนั้นผิดอย่างไร
ความคิดและการดำเนินชีวิตขัดกับกฎที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยไว้ ขั้นตอนแรกคือการกลับใจ
ยอมจำนนต่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ!

แต่ตอนนี้เราเป็น "โมเดลดินเหนียว" ในมือของ Master Potter.

หากในชีวิตนี้ความคิด วิธีของเรา เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าเราจะเป็น — ในอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณ — ผู้ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ ที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ แบบจำลองดินเหนียวนั้น ทำงานใหม่ สร้างสรรค์ และมีรูปร่างตามที่พระเจ้าจะทรงมี ในที่สุดก็กลายเป็นการสร้างจิตวิญญาณที่เสร็จสิ้นแล้ว

เริ่มต้นและสิ้นสุดในพระคริสต์

การสร้างทั้งหมดนี้เริ่มต้นในพระคริสต์ และเสร็จสิ้น โดยพระองค์

พระเจ้าสร้างทุกสิ่งโดยพระเยซูคริสต์ (เอเฟซัส 3:9) พระเยซูเป็นช่างฝีมือที่สร้างอาดัมดั้งเดิม แต่การสร้างฝ่ายวิญญาณของเราเริ่มต้นในพระองค์เช่นกัน พระองค์คือผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่มีชีวิตของเรา ผู้ซึ่งเข้ามาในโลกเพื่อนำทาง และทรงเป็นบุตรหัวปีจากบรรดาผู้ตาย (โรม 8:29) มนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่สมบูรณ์และสมบูรณ์เป็นคนแรก

พระคริสต์ทรงพระชนม์

บัดนี้มาถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์บนโลกแล้ว

มันวิเศษเกินความสามารถที่หลายคนอาจเข้าใจได้ แต่ด้วยตาของคุณเองในพระคัมภีร์ของคุณเอง!

ในแต่ละปี ในวันอาทิตย์ที่เรียกว่า "อีสเตอร์" ผู้คนนับล้านเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ แต่พวกเขาเชื่อจริง ๆ หรือไม่ว่าพระองค์ทรงฟื้นจากความตาย?

มีสักกี่คนที่เชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วจริงๆ? พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงฟื้นจากความตาย!

แต่จะมีสักกี่คนที่เชื่อว่าพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา?

มีกี่คนที่เชื่อว่าพระคริสต์ผู้สิ้นพระชนม์ในปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่? มีกี่คนที่รู้ว่าพระองค์ทรงทำอะไรในช่วง 1900 ปีที่ผ่านมา?

คุณ?

พระธรรมฮีบรูทั้งเล่มอุทิศให้กับการบอกเราถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำ สิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่ในขณะนี้ และสิ่งที่พระองค์จะทรงทำในอนาคต

อ่านในพระคัมภีร์ของคุณ พบกับเซอร์ไพรส์สุดซึ้ง — เซอร์ไพรส์สุดแสบปี!

เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้น — บทที่ 1 ข้อ 1: “พระเจ้าซึ่งในเวลาอันหลากหลายและด้วยกิริยาต่างๆ ที่ล่วงไป โดยผู้เผยพระวจนะในกาลก่อน

ได้ตรัสแก่เราโดยพระบุตรของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นทายาทในวาระสุดท้ายนี้
ของสิ่งสารพัด ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างโลกนี้ด้วย"

ทุกสิ่งหมายถึงจักรวาลทั้งหมด! มันถูกแปลในการแปลของ Moffatt

ต่อด้วยประโยคเดียวกัน "... ผู้เป็นความสว่างแห่งสง่าราศีของพระองค์
และเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึงตัวตนของพระองค์ " Moffatt แปลว่า "ภาพพจน์" ว่า
"ประทับด้วยพระลักษณะของพระเจ้า" คำเนิการต่อ: "...
และสนับสนุนทุกสิ่งด้วยพระวามะแห่งฤทธิ์เดชของพระองค์ ... " (ข้อ 2-3)

Moffatt แปลว่าเป็นการคำนวณทั้งจักรวาลด้วยพระวามะแห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์

กล่าวอีกนัยหนึ่ง พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ พระบิดาแห่งอาณาจักรของพระเจ้า —
ซึ่งเป็นครอบครัวอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า — ได้แต่งตั้งพระคริสต์ผู้สิ้นกินพระชนม์,
พระชนม์ชีพของพระองค์,
เป็นหัวหน้าผู้บริหารในการบริหารของรัฐบาลของพระเจ้าทั่วจักรวาลอันกว้างใหญ่!

หลายครั้งในพระคัมภีร์ไบเบิล คริสเตียนที่กลับใจใหม่ ซึ่งในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า
ถูกเรียกว่าเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์ (โรม 8:17; กท. 3:29; 4:7; ทิตัส 3: 7
เป็นต้น)

ตอนนี้หมายความว่าเราได้รับแต่งตั้งให้แบ่งปันการปกครองของจักรวาลอันกว้างใหญ่ทั้งหมดกับพระคริสต์
หรือไม่?

เริ่มด้วยฮีบรู 2:6 โดยยกมาจากสดุดี 8:4-6 มีคำถามว่า "มนุษย์เป็นอะไรเล่า พระองค์จึงทรงระลึกถึงเขา"

ใช่ มีอะไรเกี่ยวกับความบาป มนุษย์มนุษย์ที่พระเจ้าเป็นเจ้าควรเป็นห่วงเขา

คุณเป็นอะไร — ที่พระเจ้าควรเป็นห่วงคุณ? จดคำตอบที่เหลือเชื่อไว้เป็นอย่างดี

จุดมุ่งหมายที่เหนือธรรมชาติ

“พระองค์ทรงทำให้เขาดำกว่าเทวดาเล็กน้อย” ใช่ ตอนนี้สูงกว่าสัตว์มาก
แต่ก็ยังต่ำกว่าทูตสวรรค์ที่ประกอบด้วยวิญญาณ (คูปทที่ 1:5-7, 1314)

คำเนิการต่อ ข้อ 7: "...

พระองค์ทรงสวมมงกุฎด้วยสง่าราศีและเกียรติยศและได้ตั้งเขาไว้เหนือผลงานแห่งมือของคุณ:
พระองค์ทรงมอบทุกสิ่งไว้ได้เท้าของเขาเพราะในการนั้นพระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้เขา
พระองค์ไม่ทรงเหลือสิ่งใดที่ไม่อยู่ภายใต้พระองค์” (ข้อ 8)

ในบทที่ 1 ที่ยกมาข้างต้น "ทุกสิ่ง" ก็แปลว่า "จักรวาล" ด้วย
เป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าทำให้จักรวาลอันกว้างใหญ่อยู่ภายใต้มนุษย์?
นั่นช่างวิเศษเหลือเกินที่แม้แต่นักศาสนศาสตร์จะเชื่อ! แต่ให้สังเกตประโยคสุดท้ายในข้อนี้ว่า
"แต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้พระองค์"

สืบทอดจักรวาล

อธิบาย พระเจ้ายังไม่ได้ให้จักรวาลอันกว้างใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมและการปกครองของมนุษย์
ไม่ใช่ในขณะที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่! จนถึงตอนนี้ มนุษย์ได้พิสูจน์แล้วว่าเราไม่สามารถปกครองตนเองได้
บนโลกใบนี้! ไม่ เรายังไม่เห็นมนุษย์ที่มีพลังวิเศษเช่นนี้

แต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้?

ข้อที่ 9: "แต่เราเห็นพระเยซูผู้ซึ่งถูกทำให้ต่ำกว่าเทวดาเล็กน้อย ... " - มนุษย์เหมือนเราตอนนี้ - "...
เพื่อความทุกข์ทรมานของความตายสวมมงกุฎด้วยรัศมีภาพและเกียรติ .. " — ตามที่อธิบายในบทแรก —
สวมมงกุฎ — ผู้ปกครองเหนือจักรวาล — "...
โดยพระคุณของพระเจ้าควรล้มระสความตายสำหรับมนุษย์ทุกคน เพราะมันกลายเป็นพระองค์
ผู้ทรงเป็นทุกสิ่ง และโดย ทุกสิ่งคือใคร ... " - พระเจ้าสร้างทุกสิ่งโดยพระเยซูคริสต์ (เอเฟซัส 3:9) - "...
ในการนำบุตรชายหลายคนไปสู่ความรุ่งโรจน์เพื่อทำให้กับต้นแห่งความรอดของพวกเขาสมบูรณ์แบบผ่านค
วามทุกข์ทรมาน" (ข้อ 10)

คุณเข้าใจสิ่งที่พูดหรือไม่?

“ในการนำบุตรชายหลายคนไปสู่ความรุ่งโรจน์” มนุษย์เราที่กลับใจ มาเชื่อพระเจ้า —
เชื่อสิ่งที่พระองค์ตรัส — เชื่อสิ่งที่พระองค์เปิดเผย — เชื่อความรู้ที่พระองค์ทรงเปิดเผยแก่เรา ตอนนี้
ผ่านทางพระคัมภีร์ — แทนที่จะปฏิเสธความรู้จากพระองค์เหมือนที่อาดัมและเอวาทำ —
ส่วนใหญ่ในวิทยาศาสตร์ และการศึกษาที่สูงขึ้นทำ —
เรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อพระองค์ใส่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ภายในเรา
เราคือบุตรที่พระองค์ทรงนำสู่ความรุ่งโรจน์สูงสุดนี้!

พระคริสต์ทรงถูกทำให้สมบูรณ์อย่างไร

ตอนนี้ให้เข้าใจสิ่งนี้: "... เพื่อให้ผู้นำแห่งความรอดของพวกเขา "

พระคริสต์ทรงเป็นผู้นำแห่งความรอดของเรา
หรืออาจแปลได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกที่นำหน้าเราไปสู่ความรุ่งโรจน์อันหาที่เปรียบมิได้
เขาได้สืบทอดทุกสิ่งแล้ว - จักรวาล!

แต่ให้สังเกตเพิ่มเติม: "เพื่อให้ผู้นำแห่งความรอดของพวกเขาสมบูรณ์แบบ" — อย่างไร?
แม้แต่พระคริสต์ยังถูกทำให้สมบูรณ์ได้อย่างไร? - "ผ่านความทุกข์!"

และสังเกตในข้อ 11: "... เขาไม่ละอายที่จะเรียกพวกเขาว่าพี่น้อง"
พระคริสต์ในพระสิริไม่ทรงละอายที่จะเรียกเรา ผู้ซึ่งมีพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ฟังพาและเชื่อฟังพระองค์
พี่น้องทั้งหลาย!

“แม้พระองค์เป็นพระบุตร แต่เรียนรู้ว่าพระองค์ทรงเชื่อฟังโดยสิ่งที่พระองค์ทรงทนทุกข์
และเมื่อถูกทำให้สมบูรณ์แล้ว พระองค์จึงทรงเป็นผู้สร้างความรอดนิรันดร์แก่ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์” (ฮีบรู
5:8-9)

พระเยซูทรงเป็นผู้เขียนความรอดของเรา —
พระองค์ทรงเขียนความรอดนั้น โดยประสบการณ์ของพระองค์ และนั่นเป็นงานเขียนครั้งแรกของความรอด
— พระองค์ทรงเป็นมนุษย์คนแรกที่บรรลุถึงความรอด — ได้รับการทำให้ดีพร้อม,
เสร็จสิ้นเป็นตัวละครที่สมบูรณ์แบบ!

พระเยซูได้เรียนรู้! เขาทนทุกข์ทรมาน! แต่ความสมบูรณ์แบบก็บังเกิด

คุณเห็นไหม?

เริ่มเข้าใจไหม?

ซาตานไม่ได้ทำให้แผนของพระเจ้าผิดหวัง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
พระเจ้าได้ทรงทราบล่วงหน้าและทรงอนุญาต—เพื่อจุดประสงค์
การไถ่ถอนไม่ใช่การซ่อมแซมความเสียหาย ไม่ใช่การฟื้นฟูสภาพที่ "ดีพอ ๆ กับอดัมก่อนการตก" ไม่
นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น — การสร้างวัตถุ การไถ่บาปคือการสร้างจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่
พระเจ้ากำลังสร้างบางสิ่งที่เหนือกว่าอาดัมในตัวเราก่อนที่เขจะทำบาป

คุณเห็นไหมว่าพระเจ้ากำลังสร้างอะไร ในตัวเธอและฉัน?

เขากำลังสร้างบางสิ่งที่สูงกว่าเทวดาหรือเทวด
เขากำลังสร้างผลงานชิ้นเอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการสร้างสรรค์ของพระเจ้าทั้งหมด ...
ตัวละครทางจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบและศักดิ์สิทธิ์

และตัวละครคืออะไร?

ลักษณะที่ชอบธรรมทางวิญญาณคืออะไร

อุปนิสัยที่สมบูรณ์แบบ เช่น พระเจ้ากำลังสร้างในตัวเรา คือบุคคลที่ถูกทำให้เป็นอมตะในที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกจากพระเจ้า ผู้ซึ่งผ่านการเลือกอย่างอิสระ โดยอิสระได้รู้และเลือกและทำในสิ่งที่ถูกต้อง และนั่นหมายถึงการเชื่อและรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าสั่งสอนคือสิ่งที่ถูกต้อง

หินที่ไม่มีชีวิตจะกลิ้งลงเนินด้วยแรงโน้มถ่วง น้ำไหลผ่านลำห้วยและแม่น้ำสู่มหาสมุทร ดาวเคราะห์ที่อิ่งใหญ่ซึ่งใหญ่กว่าโลกหลายเท่าต้องเดินทางในเส้นทางที่พระเจ้ากำหนด สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างอันน่าอัศจรรย์ของพลังสร้างสรรค์ของพระเจ้า ทว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีชีวิต ไม่มีความคิด ไม่มีทางเลือกอิสระ ไม่มีบุคลิกลักษณะ

สัตว์ป่าไม่ทำบาป พวกเขาไม่รู้จักพอที่จะทำบาป พวกเขากระทำโดยสัญชาตญาณหรือตามการฝึกฝนของผู้อื่น พวกเขาไม่มีตัวละครนี้

อุปนิสัยคือการครอบครองและฝึกฝนความรัก ความอดทน ความเมตตา ศรัทธา ความเมตตา ความอ่อนโยน ความอ่อนโยน ความพอประมาณ การอดกลั้น และการชี้นำตนเองที่ถูกต้อง ตัวละครเกี่ยวข้องกับความรู้ ปัญญา จุดประสงค์ ความสามารถ ทั้งหมดควบคุมและพัฒนาอย่างเหมาะสม และผ่านการเลือกอย่างอิสระ

อุปนิสัยที่บริสุทธิ์และชอบธรรมเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์เท่านั้น ประสบการณ์ต้องใช้เวลาและสถานการณ์ ดังนั้นพระเจ้าจึงสร้างเวลาและพระเจ้าสร้างสถานการณ์ที่สร้างอุปนิสัย

ดังนั้นในตอนแรก พระเจ้าจึงได้ก่อตัวขึ้นจากผงธุลี — จากสสาร — มนุษย์เนื้อและเลือด ตามพระฉายาของพระเจ้า (และ "รูปจำลอง" หมายถึงรูปแบบ หรือรูปร่าง ไม่ใช่องค์ประกอบ) และด้วยประสบการณ์กว่าเจ็ดพันปี พระเจ้ากำลังนำครอบครัวมนุษย์เข้าสู่กระบวนการ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ "ในขณะที่เราสร้างภาพลักษณ์ของ [อาดัมที่เป็นมนุษย์] ที่เป็นดิน เราก็จะมีลักษณะเหมือนสวรรค์ด้วย" — พระเยซูคริสต์ผู้เป็นอมตะ อาดัม "ที่สอง" — (1 โครินธ์ 15:49)

ใช่แล้ว เมื่อถูกออกแบบ มีรูปร่าง หล่อหลอมตามพระประสงค์ของพระเจ้า แม้แต่เราก็คงยังเป็นเหมือนพระองค์ เพราะเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น (1 ยอห์น 3:1-2)

เหตุใดมนุษย์จึงมีความทุกข์?

มีเพียงสองหลักการกว้างๆ ของชีวิต — วิถีของพระเจ้า หรือกฎของพระเจ้า ที่สรุปไว้ในบัญญัติสิบประการ และวิถีการแข่งขันของซาตาน ความโลภ ความไร้สาระ

ความทุกข์ยาก—ความทุกข์ ความกลัว ความทุกข์ยาก และความตาย ล้วนมาจากการล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า

ดังนั้นการดำเนินชีวิตตามกฎแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ นั้นเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความสงบ ความสุข และความปิติยินดี

พระเจ้าวางมนุษย์ไว้บนโลกใบนี้เพื่อเรียนรู้บทเรียนนั้น —
เพื่อเรียนรู้ผ่านประสบการณ์หลายชั่วอายุคน

ใช่ เรายังก็เรียนรู้จากความทุกข์เช่นกัน พระเจ้าได้เปิดเผยวิธีที่แท้จริง —
การเปิดเผยของพระองค์มีให้มนุษย์อยู่เสมอ แต่มนุษย์ซึ่งได้รับสิทธิในการเลือกอย่างเสรี
ได้หันหลังให้พระเจ้าเสมอ และเป็นวิถีทางที่แท้จริงของพระเจ้า
และแม้ว่ามนุษย์โดยรวมจะยังปฏิเสธที่จะดูหรือเรียนรู้บทเรียนนี้
เขาได้เขียนบทเรียนนี้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ของประสบการณ์ของมนุษย์

เราเรียนรู้จากประสบการณ์ และผ่านความทุกข์ นี่คือนี่สิ่งที่ตัวละครถูกสร้างขึ้น

เราจะเป็นอย่างไร

เมื่อลักษณะนิสัยแบบพระเจ้านี้พัฒนาในตัวเราแล้ว เราจะเป็นอย่างไรในการเป็นขึ้นจากตาย?

ในตอนนี้ ในชีวิตนี้ คริสเตียนที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริง
ซึ่งมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ภายใน ถูกนำโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
ก็เป็นบุตรของพระเจ้า ในการอธิษฐานเขาเรียกพระเจ้าว่า "พ่อ"

สังเกตว่าในพระคัมภีร์ของคุณ: "ที่รัก บัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว
และยังไม่ปรากฏว่าเราจะเป็นอย่างไร ..." (1 ยอห์น 3:2) สิ่งที่เราจะเป็นนั้นไม่ปรากฏให้เห็นแล้ว—
ไม่ปรากฏ—ยังไม่ปรากฏ พูดต่อไปว่า "... แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมา เราจะเป็นอย่างเหมือนพระองค์
เพราะเราจะเห็นพระองค์อย่างที่เราเองก็ทรงเป็น" รูปลักษณะของเราจะเป็นเหมือนพระคริสต์ในเวลา

และตอนนี้พระคริสต์มีหน้าตาเป็นอย่างไร?

ลักษณะที่ปรากฏของเขามีอธิบายไว้ในวิวรณ์ 1:14-16: "สีระและผมของเขาวเหมือนขนแกะ
สีขาวอย่างหิมะ และพระเนตรของพระองค์เหมือนเปลวไฟ และพระบาทของพระองค์เหมือนทองสัมฤทธิ์
ประหนึ่งถูกไฟไหม้ ในเตาหลอม และเสียงของพระองค์ดังเสียงน้ำมากหลาย ...
และพระพักตร์ของพระองค์ดุจดวงอาทิตย์ส่องแสงในกำลังของเขา"

แต่เมื่อบังเกิดจากพระเจ้าจริงๆ — การเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ — ครอบครัวของพระองค์ —
โดยการฟื้นคืนพระชนม์ เราจะประกอบด้วยวิญญาณ เราจะเป็นอย่างเหมือนพระเจ้า
และเหมือนที่พระคริสต์ตอนนี้ไม่มีบาปเลย "ผู้ใดก็ตามที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป
เพราะเชื้อสายของเขายังคงอยู่ในเขา และเขาทำบาปไม่ได้ เพราะเขาเกิดจากพระเจ้า" (1 ยอห์น 3:9)

เมื่อพระคริสต์บังเกิดจากพระเจ้าโดยการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ (โรม 1:3-4) เราจะเป็นเช่นไร “เพราะว่าผู้ที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้า พระองค์ยังทรงกำหนดไว้ก่อนเพื่อให้เป็นไปตามพระฉายของพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นบุตรหัวปีของพี่น้องหลายคน” (โรม 8:29)

เมื่อถึงเวลานั้นเราจะเปลี่ยนจากตายเป็นอมตะ "สำหรับการสนทนาของเรา [ความเป็นพลเมือง] อยู่ในสวรรค์ เรามองหาพระผู้ช่วยให้รอดจากที่ใด พระเจ้าพระเยซูคริสต์ พระองค์จะทรงเปลี่ยนร่างกายที่เลวทรามของเรา ให้มีลักษณะเหมือนพระกายอันรุ่งโรจน์ของพระองค์..." (ฟิลิปปี 3 :20-21).

คุณเริ่มเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเกิดมา?

ศาสนาหนึ่งเชื่อว่าผลลัพธ์สุดท้ายของชีวิตมนุษย์คือการเป็น "นิพพาน" - การสูญพันธุ์ทั้งหมด ความจริงอันรุ่งโรจน์ช่างรุ่งโรจน์เพียงใด - สัญญาในสิ่งที่ตรงกันข้ามมาก!

ตอนนี้เข้าใจว่าทำไมคุณถึงเกิดมา!

จุดประสงค์ของชีวิตคือในตัวเรา พระเจ้ากำลังสร้างแบบฉบับของพระองค์ขึ้นมาใหม่ — สืบพันธุ์ตามแบบฉบับของพระองค์ — เพราะเมื่อเรากลับใจใหม่แล้ว แท้จริงแล้ว ถือกำเนิดเป็นบุตร (ที่ยังไม่เกิด) ของพระเจ้า จากนั้นโดยการศึกษาการเปิดเผยของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์ ดำเนินชีวิตตามพระคำทุกคำของพระองค์ การสวดอ้อนวอนอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ประจำวันกับการทดลองและการทดสอบ เราเติบโตขึ้นทางวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนพระเจ้า จนกระทั่งในช่วงเวลาของการฟื้นคืนพระชนม์ เราจะเปลี่ยนจากความเป็นมนุษย์ในทันทีสู่ความเป็นอมตะ - ประกอบด้วยพระวิญญาณ - จากนั้นเราจะเกิดมาจากพระเจ้า - แท้จริงแล้วเกิดในครอบครัวพระเจ้า!

เพราะ จำไว้ว่า คำว่า "พระเจ้า" ในปฐมกาล 1:1 มาจากคำภาษาฮีบรู Elohim เอโลฮิม หมายถึงพระเจ้าองค์เดียว ไม่ใช่พระเจ้าหลายองค์ แต่พระเจ้าองค์เดียวคือครอบครัวอันศักดิ์สิทธิ์ — ราชอาณาจักรที่มีคริสตจักรที่แท้จริงเพียงแห่งเดียว — คริสตจักรเดียว แต่มีสมาชิกมากมาย (1 โครินธ์ 12:20)

กับพระเจ้านั้น

ดังภาพประกอบ มีอาณาจักรแร่ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรมนุษย์ ในโลกวัตถุนี้ ทางวิญญาณมีอาณาจักรทูตสวรรค์และเหนือสิ่งอื่นใดคืออาณาจักรของพระเจ้า มนุษย์—เนื้อและเลือด—ไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้ (ยอห์น 3:6; 1 คร. 15:50) แต่ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าสามารถทำได้

ศักยภาพที่ยอดเยี่ยมและเหลือเชื่อ

คุณเข้าใจมันจริงๆหรือ?

จุดประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ของคุณคือการที่ในที่สุดคุณก็บังเกิดในอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งเป็นครอบครัวอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

เมื่อคุณเข้าใจความจริงอันยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์นี้อย่างเต็มที่
จิตใจของคุณจะเต็มไปด้วยปีติและรักมีภาพเหนือธรรมชาติ
มันให้ความหมายใหม่แก่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากจนคุณจะไม่มีวันเข้าใจความสว่างของมันอย่างเต็มที่

แน่นอนว่ามันหมายถึงการสละโดยสิ้นเชิง การปฏิเสธ สิ่งและวิถีทางที่ก่ออันตรายเหล่านั้น
ซึ่งคุณเป็นความหลงตาและเขี้ยววนใจในโลกนี้อย่างไม่ถูกต้อง

แต่ในที่สุดดวงตาของคุณก็จะเปิดกว้างต่อความหลอกหลวงอันยิ่งใหญ่ —
ตาซึ่งจะสว่างหล่นจากการมองเห็นที่มีขอบเขตของคุณ — คุณจะเห็นความหมายของชีวิต
จุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ของมัน อย่างที่คุณไม่เคยฝันมาก่อนว่ามันจะเป็นไปได้ การละทิ้งความชั่วร้าย
การล่อลวง และหลุมพรางของโลกนี้ —

บ่วงแร้วและความหลงผิดที่ส่องประกายและจับลงด้วยความทุกข์ระทมและความทุกข์ —
เป็นเพียงการเกิดขึ้นจากความมืดมิดสู่ความรุ่งโรจน์ของแสงสว่างที่แท้จริง
ความสุขและความปีติตลอดกาล!

ในคำพูดของ 1 เปโตร 1:8 คุณจะ "ชื่นชมยินดีอย่างสุดจะพรรณนาและเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์"!